

# Contributing to Society



# อาสาทำดี แด่มสีเติมฝัน

กรปนต์ วงษ์สุนทร

## ให้ห้องๆ โรงเรียนวัดคลองเตย

เช้าตรู่วันเสาร์ที่หลายคนยังคงนอนครุ่นคิดอยู่บนเตียงอย่างอ้อยอิ่ง เวลานั้นพนักงานเอสโซ่ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ๘๘ ชีวิตกำลังศึกษาค้นคว้าหรือร่วมกันช่วยเหลือกันคนละไม้ละมือทำกิจกรรมทำดี แด่มสีเติมฝัน ให้กับห้องๆ โรงเรียนวัดคลองเตย ด้วยแววตาสดใสบ่งบอกถึงความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่เป็นอนาคตของชาติ

**ดร.ทวิศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ดร.ต๋อง)** กรรมการและผู้จัดการกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมที่รวมพนักงานเอสโซ่เป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมและประเทศไทยว่า “เอสโซ่ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่จะต้องตอบแทนสังคมและประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราทำด้วยใจ พนักงานเอสโซ่เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำดีนี้ พ่อแม่พี่น้อง และคนในครอบครัวก็มาร่วมด้วย พวกเขาจะได้ความภาคภูมิใจที่คนในครอบครัวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเอสโซ่ พนักงานเอสโซ่จึงมีความผูกพันกับองค์กร”

ดร.ต๋อง ได้กรุณาเล่าให้ฟังถึงกิจกรรมอาสาทำดี แด่มสีเติมฝันว่า “เอสโซ่ทำกิจกรรมตอบแทนสังคมมาหลายกิจกรรม หลายอย่าง ต้องมีการวางแผน มีกลยุทธ์ (Strategy) ในการทำ สุดท้ายรู้ว่าทำไปเพื่ออะไร ต่อยอดเรื่องไหน อาจจะต่อยอดการศึกษา สิ่งแวดล้อม สุขภาพทำในเชิงบูรณาการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือของประชาชนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน กิจกรรมอาสาทำดี แด่มสีเติมฝันนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนของไทย ซึ่งเขาจะเป็นตัวแทนของเราในภายภาคหน้าและยังถือได้ว่าได้ช่วยเหลือชุมชนพระราม ๔ ในเขตคลองเตย ใกล้สำนักงานใหญ่ของเอสโซ่ด้วย นอกจากนี้ ก็ยังมีพันธมิตรในการพัฒนาชุมชนในเขตนี้ด้วย”



ดร.ทวิศักดิ์  
บรรลือสินธุ์  
(ดร.ต๋อง)

กรรมการและ  
ผู้จัดการกิจกรรมองค์กร  
และรัฐกิจสัมพันธ์

### Esso Volunteers paint smiles on the faces of students at Wat Klong Toey School

One Saturday morning, 88 employees of Esso (Thailand) Public Company Limited and ExxonMobil affiliates in Thailand participated in a joint volunteer activity: “Coloring Classrooms and Inspiration for the Future” at Wat Klong Toey School, Bangkok.

With an aim to give back to Klong Toey community, which is located in the vicinity of the offices, the activity was the result of the cooperation between Esso, Thai TV 3 and alliance organizations in Rama 4 area. In addition to new lovely study desks, the activity also included “Dream Job Inspiration” by professionals such as an engineer from Esso Sriracha Refinery, a doctor from Theptarin Hospital, a news reporter from Morning News TV3 and a guest speaker from CU Book Center to inspire the students on their future careers.





คุณมัทนา สุตธรรม  
(คุณป้อม)  
นายกสโมสรพนักงาน  
เอสโซ่

เอสโซ่ได้ร่วมกับองค์กรพันธมิตรคือ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ สำนักงานเขตคลองเตย ศูนย์หนังสือจุกๆ และบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือ จับมือร่วมกันสานฝันให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดคลองเตย “เดินคนเดียวเดินได้ไว แต่เดินเป็นกลุ่ม เดินได้นาน เดินได้ไกลกว่า การทำงานร่วมกัน จะเกิดความร่วมมือแรงร่วมใจในการทำงาน (Synergy) เอสโซ่ มีจุดแข็งเรื่อง Learning องค์กรแห่งการเรียนรู้ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ด้านสุขภาพ ช่อง ๓ ด้านความบันเทิง ศูนย์หนังสือจุกๆ ก็เรื่องวิชาการ คือเราทำอย่างบูรณาการรอบด้าน”

กิจกรรมนี้เราภูมิใจมาก พนักงานของเราทำกันเอง แทนที่คืนวันศุกร์เลิกงานได้เที่ยวกลับตีหนึ่งตีสอง วันเสาร์จะได้นอนตื่นสาย พักผ่อน หรือไปเที่ยว กลับเป็นคืนวันศุกร์พักผ่อน วันเสาร์ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาถึงที่ทำกิจกรรมตอน ๘ โมงเช้า เอาเวลามาร่วมกิจกรรมทำประโยชน์นี้โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน มันเป็นความเสียสละ เรารู้สึกภูมิใจในความเสียสละของพนักงานเรา พนักงานตื่นเต้นและเต็มใจมา พอประกาศรับสมัครตอนแรกกะว่าได้ ๕๐ คน ปรากฏสมัครกันเกือบร้อย พนักงานเอสโซ่ของเราเป็นพนักงานที่ดี เมื่อทำกิจกรรมนี้ไปก็จะให้ข้อเสนอแนะใหม่ๆ เพราะพนักงานเอสโซ่ถูกสอนให้คิดในเชิงกลยุทธ์ คนอื่นที่ไม่คุ้นอาจคิดว่า ก็ทำไปสิทำไมต้องคอมเม้นท์ เสนอแนะอะไรด้วย” ดร.ต้อง ได้กรุณาเล่าเอกลักษณ์เฉพาะของชาวเอสโซ่

ดร.ต้อง กล่าวเพิ่มเติมว่า “พนักงานดีเราต้องหาช่องทางให้ความดีของเขาได้ฉายแสงในสังคม ผมอยู่เอสโซ่มา ๒๐ ปี ผมตระหนักได้ว่าเอสโซ่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ไม่ใช่แค่สถานที่ทำงาน (Workplace) แต่เป็นสถาบัน เราอยากให้ความคิดดีๆ นี้ส่งทอดไปยังคนที่เราได้สัมผัส รวมถึงพนักงานรุ่นต่อไปด้วย

**มัทนา สุตธรรม (คุณป้อม)** นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ คุณป้อม แม่งานของกิจกรรมทำดีที่เราต้องกล่าวถึง ได้แนะนำสโมสรพนักงานเอสโซ่อย่างภูมิใจว่าเป็นหน่วยงานที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่พนักงาน เพื่อให้เกิดสมดุลในการทำงานและการพักผ่อน “เราอยากให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ปีหนึ่งๆ สโมสรจัดกิจกรรมหลายงานค่ะ ช่วงหลังๆ นี้เราเน้นกิจกรรมด้านการศึกษา โรงเรียน โรงพยาบาล ซึ่งกิจกรรมอาสาทำดีแต่มีสติเต็มผืนๆ เราประชาสัมพันธ์ออกไปไม่ถึงเดือนพนักงานสนใจตอบรับกันเร็วจริงๆ วันนี้พนักงานมากกว่า ๘๐ คน โดยพนักงานร่วมศรัทธาบริจาคและเอสโซ่ให้เงินสมทบมาอีกส่วนหนึ่ง รวมเป็นเงินบริจาค ๑ แสนกว่าบาท แบ่งเป็นค่าอาหารกลางวัน ๓ หมื่นบาท และเงินจัดสรรซื้ออุปกรณ์การเรียนอีก ๗ หมื่นบาท ถือเป็นงานใหญ่งานแรกของปีนี้ค่ะ เรามองว่า การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญ ที่เอสโซ่ให้ความสนใจ วันนี้จะมีกิจกรรมหลากหลาย ตั้งแต่กิจกรรมทาสี ปรับปรุงห้องเรียนของโรงเรียนวัดคลองเตย ชั้น ๒ จำนวน ๕ ห้อง กิจกรรมแนะแนวอาชีพ “อาชีพในฝันและการศึกษา” ต่อด้วยกิจกรรมตรวจสุขภาพ และแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง การจัดซื้อชุดโต๊ะเรียน การมอบอุปกรณ์กีฬา โดยขอการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาจาก TESCO LOTUS และการบริจาคซื้อการเรียนและของเล่น จากผู้บริหารและพนักงานของเอสโซ่ค่ะ”

คุณป้อมกล่าวเสริมอย่างตื่นเต้นว่า “พนักงานมาร่วมอย่างล้นหลาม มาด้วยใจไม่ได้อะไรตอบแทน ทำเพราะอยากทำ พนักงานให้ความสำคัญ ดีใจที่เราสามารถช่วยให้พนักงานได้ทำในสิ่งที่ชอบและมีประโยชน์ด้วย”



**ศุภณัฐ ทิมกุล (คุณหมวก)** วิศวกรจากโรงกลั่น เอสโซ่ศรีราชา คุณหมวก วิศวกรรุ่นใหม่ไฟแรง มาเป็นจิตอาสาแนะนำอาชีพวิศวกรให้กับน้องๆ ชั้น ป.๔ ป.๕ และ ป.๖ โรงเรียนวัดคลองเตย

คุณหมวกได้เล่าให้ฟังอย่างมีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์นี้ว่า “น้องเขายังเด็กอยู่ครับ เพื่อให้ น้องๆ มีกำลังใจและตั้งใจเรียน การแนะนำก็เริ่มจากเขา ต้องรู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรก่อน ค่อยๆ พัฒนาต่อไป ว่า ถ้าเขาอยากเป็นอย่างนี้ เขาต้องเรียนอะไร ต่อด้วยให้ข้อคิด เพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาต้องทำตรงนี้ได้ก่อน เพื่อให้เขาไปถึงฝันของเขาได้ครับ รู้สึกดีที่องค์กรเอสโซ่ของเราใส่ใจสังคม พัฒนาพนักงาน ไม่ใช่ทำแตงงานอย่างเดียว เราได้ออกมาข้างนอก ได้เห็นว่าคนอื่นคิดอย่างไร เป็นการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ (Soft skill) ของเราด้วยครับ”

**อลิสสา คริสตินา ไจนส์ (คุณลิสสา)** General accounting แผนก CFS น้องลิสสา ชอบกิจกรรมด้านส่งเสริมโรงเรียน การศึกษา เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อเธอได้รับอีเมลล์เชิญชวนแจ้งประชาสัมพันธ์จากสโมสรพนักงานเอสโซ่ เธอก็ตกลงใจลงทะเบียนเข้าร่วมทันที น้องลิสสา รู้สึกสนุกกับการทาสีหน้าต่างด้วยสีเขียวอ่อน เนรมิตห้องเรียนให้แลดูสดใสสวยงามสบายตา ส่วนเพื่อน ๆ ของเธอนั้นได้ทาสีผนัง เพดาน ประตู หรือส่วนต่าง ๆ ของห้อง

“อยากชวนให้เพื่อน ๆ มาร่วมกิจกรรมกับเอสโซ่ ในโอกาสต่อไป ได้ประสบการณ์แปลกใหม่ดี ไม่ใช่ว่าเราจะได้ทาสีอย่างนี้ได้บ่อยนะคะ ดีใจและภูมิใจค่ะ”



**ปารุส ชันชวา (คุณมาร์ค)** DCQ Analyst แผนก Data Analysis and System คุณมาร์คมาร่วมกิจกรรมกับเอสโซ่เป็นครั้งแรก ปกติคุณมาร์คจะใช้เวลาร่วมทำความสะอาดบ้าน และออกกำลังกาย “สมัยเด็ก ๆ ที่ผมเป็นนักเรียนเห็นห้องเรียนมีสีสันสวยงามน่าเรียน ก็ทำให้รู้สึกอยากเรียนครับ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์นี้ทำให้ผมได้ออกมาพบเจอโลกภายนอก ได้ช่วยเหลือสังคม ถ้าเพื่อน ๆ มีโอกาสต้องลองมาทำครับ ผมรู้สึกสุขใจครับ มีเวลาร่วมจะมาร่วมอีกครับ”

**สริตา แสงประยูรพร (คุณแอร์)** Financial Accounting & Reporting Analyst คุณแอร์รู้สึกภูมิใจในองค์กรเอสโซ่มาก เธอเคยร่วมกิจกรรมด้านกีฬาของสโมสรพนักงานเอสโซ่หลายครั้ง ซึ่งบางครั้งก็ไปทำกิจกรรมในต่างจังหวัดด้วย

“แอร์ทาสีผนังด้วยสีฟ้าคะ ทากำแพงข้างนอกเมื่อก่อนเคยทาสีให้โรงเรียนทั้งหลังมาแล้ว ครั้นนี้เลยรู้สึกซิลล์ ๆ สบายมากคะ ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ เอสโซ่ทุกคนหาเวลาร่วม มาทำงานช่วยเหลือสังคมให้เกิดประโยชน์ดีกว่านะคะ มาร่วมกิจกรรมดี ๆ กับเอสโซ่ของเรา นะคะ”

ด้านผู้รับก็สุขใจเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนวัดคลองเตย ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่ก่อตั้งมา ๘๕ ปีแล้ว เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๗๖ เดิมเป็นโรงเรียนวัดทั่วไป ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน ต่อมาเป็นโรงเรียนเทศบาล เมื่อตั้งเขตปกครองกรุงเทพมหานคร ก็ย้ายมาสังกัด กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึง ป.๖ จำนวน ๒๘๘ คน จำนวน ๙ ห้องเรียน แม้เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ในชุมชน แต่ก็มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ และได้รับรางวัลดีเด่นมากมาย อย่างน่าทึ่งและน่าชื่นชม

**สมบุรณ์ ไตรยาวัฒน์** ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเตย ได้กล่าวขอบคุณเอสซีและพันธมิตรชุมชน พระราม ๔ ที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้อย่างซาบซึ้งว่า “วันนี้เป็นที่ประจักษ์ของพลังสามัคคีของทุกภาคส่วน เราเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ วันนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า ความมีน้ำใจ ความสามัคคีคือพลังจริง ๆ อย่างกิจกรรมแถมสีอาคารเรียนอายุประมาณ ๗๕ ปี เป็นห้องจริยธรรม ไขกัล่อมเกลาจิตใจเด็ก กับใช้เรียนวิชาสามัญ สภาพอาคารห้องเป็นฝุ่นปูนซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็ก ผอ.อยากทาสีภายใน ไม่ได้ต้องการความสวยงาม แต่ต้องการสุขภาพให้เด็ก เพราะสุขภาพที่แข็งแรงทำให้เด็กเรียนหนังสือได้ดี ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพดีไม่หยุดเรียนบ่อย ไม่เป็นเยาวชนที่ชี้โรคของประเทศ”

สำหรับกิจกรรมหลากหลายที่จัดให้ ผอ.กล่าวด้วยความขอบคุณว่า “กิจกรรมแนะแนวอาชีพนี้ดีนะคะ เพราะเด็กที่นี้ส่วนใหญ่ไม่มีความฝัน ผอ. มองว่าทำไมไม่สร้างฝันที่ดีให้เด็ก อยากได้ไอดอลที่ประสบความสำเร็จมาคุยกับนักเรียนว่า ตอนเด็ก ๆ คุณทำอย่างไร และคุณฝันอะไร คุณทำอย่างไรให้มาฝัน ณ จุดนี้ได้ เพื่อที่จะมาเปิดฝันให้กับเด็ก ช่วงที่วิศวกรเอสซีมาแนะแนวอาชีพ พูดได้น่าสนใจ เด็กตั้งใจฟัง มีการพยักหน้าเป็นบางช่วง แสดงว่าเขาสนใจ คุณครูมากระซิบบอกดีมาก อยากรู้ว่าแนะนำคราวหน้าเราอาจจะต้องเชิญมาอีกนะคะ”

สำหรับกิจกรรมตรวจสุขภาพนั้น ผอ.กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนดูแลเด็กทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ผู้ปกครองของเด็กที่นี้หาเข้ากินค่า บางคนเป็นคนต่างจังหวัดมาทำมาหากิน บางทีสิทธิบัตรทองไม่ได้อยู่ที่นี้ การพาลูกไปหาหมอเขาก็ต้องเสียเวลางาน กิจกรรมนี้จึงมีประโยชน์ต่อเด็กและผู้ปกครอง

“ถ้าพ่อแม่มา ลูกมา ก็สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว พ่อแม่ที่มาวันนี้รู้ว่าลูกป่วย ลูกที่มาวันนี้รู้ว่าพ่อแม่ป่วย สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กรู้ถึงความเสียสละของพ่อแม่ว่า พ่อแม่ป่วยนะลูก พ่อแม่ทำงานหาเงินมาเลี้ยงหนู ลูกป่วยพ่อแม่ต้องดูแล เขาจะเกิดความใกล้ชิดเด็กมากับพ่อแม่เพื่อสร้างภูมิในการสัมผัสกับหมอไม่ต้องกลัว หมอไม่ได้น่ากลัว แพทย์ พยาบาลที่มาเขาก็จะแนะนำ เขาจะรู้สึกว่าเขาเข้าถึงการรักษาได้”

อุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งของที่เอสซีบริจาค นั้น ผอ.ได้กล่าวขอบคุณอย่างซาบซึ้งว่า “ขอบคุณเอสซีที่เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และสนับสนุน ได้ะเก้าอี้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญต่อเด็ก มันเกี่ยวกับสุขภาพ เกี่ยวกับสรีระ ได้ะเก้าอี้ที่ได้ขนาดที่จัดให้เราจะส่งเสริมสายตา กล้ามเนื้อตา เวลาเขียนหรืออะไรอย่างนี้ เขาก็จะมีสุขภาพสายตาที่ดีกว่าต้องคู่คู้กับโต๊ะที่ไม่ได้ขนาดกับร่างกายของเขา ได้ะเก้าอี้จึงเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่มีความสำคัญ สื่อการเรียนการสอน และของเล่นของเอสซีเป็นสื่อที่ดี เราใช้สื่อที่รับมาพัฒนาร่างกายและความคิดของเด็กในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ จะจัดสรรให้เหมาะสมกับวัย น่าจะส่งเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย”

คุณสมบุรณ์ ไตรยาวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเตย







จากซ้าย  
น้องแป้ง  
น้องยุ้ย  
น้องไดอาน่า

เด็ก ๆ โรงเรียนวัดคลองเตย ต่างดีใจกับห้องเรียน  
สีสดใสไสบายตา โต๊ะเรียนใหม่ อุปกรณ์การเรียนและ  
ของเล่นต่าง ๆ น้อง ๆ เล่าให้ฟังอย่างมีความสุขถึง  
กิจกรรมอื่น ๆ ที่ตนเข้าร่วม

**เด็กหญิงญาดา เขียวแก้ว (น้องยุ้ย)** นักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ อายุ ๑๑ ปี เข้าร่วมกิจกรรม  
แนะแนวอาชีพ เล่าว่า โตขึ้นเธออยากเป็นคุณครู  
เพราะจะได้สอนนักเรียน ครูเป็นอาชีพที่ทำให้คนมี  
ความรู้ อยากเป็นครูสอนวิชาภาษาไทย กับวิชา  
คณิตศาสตร์ นอกจากนี้ น้องยุ้ยและแม่ของเธอมา  
ตรวจสุขภาพด้วย ทั้งวัดความดัน ตรวจหู ตรวจการ  
หายใจ ทุกคนที่มาตรวจสุขภาพจะได้รับกล่องทำความ  
สะอาดติดกลับบ้านอีกด้วย

**เด็กหญิงไดอาน่า เมนซ่า (น้องไดอาน่า)**  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ อายุ ๑๐ ขวบ  
ไดอาน่าเป็นเด็กเรียนเก่ง สอบได้ที่ ๑ ตั้งแต่ชั้นป.๓  
เรื่อยมาถึงป.๔ และป.๕ รวม ๓ ปีแล้ว และได้ทุนเรียนดี  
เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรม “อาชีพในฝันและการศึกษาต่อ”  
ที่แนะนำอาชีพครู วิศวกร และนักข่าวแล้ว ไดอาน่า  
กลับอยากเป็นตำรวจหญิง เธอบอกว่าจะได้ช่วย  
ประเทศชาติ และเป็นอาชีพที่มีเกียรติ

**เด็กหญิงกานต์ณิชา จิมจารย์ (น้องแป้ง)**  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ อายุ ๘ ขวบ เข้าร่วม  
กิจกรรมตรวจสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพแข็งแรง  
ตรวจแขน ตรวจร่างกาย แม้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำ  
อาชีพ น้องแป้งก็ได้รับแรงบันดาลใจเหมือนพี่ ๆ โตขึ้น  
น้องอยากเป็นแพทย์ เพื่อทำประโยชน์รักษาคนไข้และ  
ดูแลสุขภาพคนอื่น ๆ ได้ด้วย

เด็กและเยาวชนไทย เปรียบเสมือนสีข้าวบริสุทธิ์  
ที่รอการเติมเต็มแต่งแต้มหลากสีสันเพื่อให้พวกเขา  
ได้เติบโตเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นคนดีของครอบครัว  
เป็นพลังสร้างสรรค์ นำพาความก้าวหน้าพัฒนาอย่าง  
ยั่งยืนให้กับสังคมและชุมชน และท้ายสุดคือ เป็นพลเมือง  
ที่ดีของประเทศ

เอสโซ่และพันธมิตรชุมชนพระราม ๔ ภูมิใจที่ได้  
เป็นส่วนหนึ่งในการทาสีวาดฝันแห่งอนาคตอันสดใส  
ให้กับพวกเขา จุดประกาย สานฝันและส่งเสริมให้ทำ  
ให้ได้อย่างเป็นจริง

กิจกรรมดี ๆ ของเอสโซ่ในวันนี้ สำเร็จเสร็จลงด้วย  
รอยยิ้มอย่างมีความสุข พร้อมส่งต่อไปยังกิจกรรมดี ๆ  
ที่จะตามมา รอให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวเอสโซ่  
หลอมรวมเป็นหนึ่งช่วยกันทำดีกันไป จากรุ่นสู่รุ่น  
ใจสู้ใจ







อาสา  
๖๖ ตำบลสี  
ให้





កំពត  
ពិធីផ្សព្វផ្សាយ  
សំបុត្រ

